



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# 67 ปี

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 17 เดือนกันยายน หน้า 12 มูลค่าข่าว 348,264.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**นอกเกม**  
 อ.ไกรวัน วัฒนะรัตน์  
 Cyber Business UfO  
[www.facebook.com/wattanaratk](http://www.facebook.com/wattanaratk)

## พาราลิมปิก การรินชา และ สตีเฟนส์ ฮอว์คิง



ช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ตามข่าวเรื่องพาราลิมปิก เกมลืออยู่บ้าง จนถึงตอนนี้ ทั้งนักกีฬาไทยได้มาแล้ว 5 เหรียญทอง จาก

**ประวัติ วัชโรรัมย์** ที่ใช้ความสามารถยอดเยี่ยมคนเดียว สองเหรียญทองจากการแข่งขันวีลแชร์ 5,000 เมตร และ 1,500 เมตร **พงศกร แผลยอ** ที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันวีลแชร์ 400 เมตร และ 800 เมตร

**พัทธยา เทศทอง, วัชรพล วงษา, วรวุฒิ แสงอำภา และ สุบิน ทิพย์มะณี** จากบอคเซียทีมผสม

นอกจากประเภทกีฬาแล้ว พาราลิมปิกจะแบ่งประเภทตามความพิการต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป

การแข่งขันกีฬาของผู้พิการนั้น มีจุดเริ่มต้นเมื่อ ดร. ลุดวิก กูทมันน์ ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลสตอก แคนเดวิลล์ มีแนวคิดจัดแข่งขันกีฬาเพื่อฟื้นฟู เสริมสร้างร่างกายและจิตใจของทหารผ่านศึกชาวอังกฤษจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1948 จนถึงในปี ค.ศ. 1960 กีฬาโอลิมปิกคนพิการครั้งแรกก็ถูกจัดขึ้นที่กรุงโรม จนในปี 1988 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล จะมิมติให้เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกทั้งฤดูร้อน และ ฤดูหนาว รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพกีฬาพาราลิมปิกด้วย หลังจากกีฬาโอลิมปิกจบสิ้นลง

สำหรับผม โอลิมปิกเป็นการแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยของมนุษย์ที่ชนะขีดความสามารถของคนปกติได้ ส่วนพาราลิมปิกนั้นเป็นอีกขั้น เพราะนอกจากเอาชนะขีดจำกัดทางร่างกาย เขายังต้องชนะจิตใจ และความเชื่อของสังคมที่ว่าเขาเป็นคนที่พิการด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

การดูกีฬาโอลิมปิกกีฬาพาราลิมปิก ทำให้ผมนึกถึงนักกีฬาอีกคนที่ผมเคารพในความสามารถ และหัวใจของเขา **"การรินชา"**

**"การรินชา"** หรือ **"เจ้านกน้อย"** เป็นตำนานนักฟุตบอลรุ่นเดียวกับนักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกอย่าง **"เปเล่"** ทั้งสองคนได้รับการยกย่อง

ในระดับเท่าๆกัน แต่สิ่งที่ "การรินชา" ต่างไป คือ เขาเกิดมาผิดปกติเหมือนไข่มุกตำ เขาเกิดมาพร้อมกระดูกสันหลังที่คดงอ เข่าที่บิด และขาซ้ายที่สั้นกว่าขาขวาถึงประมาณ 5-6 เซนติเมตร

จริงๆแล้ว ด้วยอาการของเขายาวว่าแต่เล่นกีฬาเลย แค่ใช้ชีวิตให้ปกติก็อาจจะยากด้วยซ้ำ แต่ **"การรินชา"** เปลี่ยนจุดอ่อนตรงนั้นมาเป็นจุดแข็งได้ เพราะ

ด้วยขาที่ผิดปกติ ทำให้การเคลื่อนไหวของเขาแตกต่างจากทั่วๆไป เป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีและพลั้วที่สุดในประวัติศาสตร์ จนได้รับการขนานนามว่า The angel with bent legs เป็นการนำจุดด้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือน ผู้ชายอีกคนนอกเกมกีฬาที่ชื่อว่า **สตีเฟนส์ ฮอว์คิง**

**สตีเฟนส์ ฮอว์คิง** คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน หรือในประวัติศาสตร์จนได้รับการขนานนามว่าไอน์สไตน์ที่ยังหายใจ เขาค้นพบความลับเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับแรงดึงดูดและหลุมดำ

ความมั่งคั่งร่ำรวยของศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์จากเคมบริดจ์รายนั้นนอกจากความฉลาดแล้ว คือจิตใจที่เข้มแข็ง และไม่เคยย่อท้อ เพราะเมื่อตอนวัยรุ่น เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนไม่สามารถเดินเหิน หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกต่อไป ในตอนนั้น **สตีเฟนส์ ฮอว์คิง** เลือกที่จะไม่ยอมแพ้ แต่คิดว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้แล้ว เขาก็จะใช้สมอง และจินตนาการนี้แหละ

ท่องไปในอวกาศที่เขาชอบ และ ค้นความลับเกี่ยวกับหลุมดำในอวกาศได้มากมายทั้งที่เขาต้องนั่งบนรถเข็น และ เปลี่ยนเสียงผ่านอุปกรณ์ช่วยพูด ครั้งหนึ่งเขาอธิบายถึงหลุมดำที่ไกลออกไป ให้เป็นเรื่องใกล้ตัวว่า "หลุมดำนั้นจริงๆ แล้วมันไม่ได้ดำขนาดที่ถูกใส่สี และมันก็ไม่ได้เป็นเรือนจำถาวรที่จะคุมขังสิ่งทีหลุดเข้าไปไว้ตลอดกาล

สิ่งต่างๆสามารถหลุดออกจากหลุมดำได้ทางออกทั้งสองข้าง และเมื่อหลุดออกไปแล้วมันอาจพาคุณไปยังจักรวาล หรือ โลกใบใหม่อีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในหลุมดำ อย่าเพิ่งยอมแพ้ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ"

นั่นแหละครับ จากพาราลิมปิก ถึงการรินชา และ สตีเฟนส์ ฮอว์คิง กับหลุมดำของเขา สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือ ถ้าวันนี้คุณท้อ หรือ กำลังจะหยุดและถอดใจ ลองหันมามองคนเหล่านี้ที่หลุดจากหลุมดำของชีวิตมาได้ทั้งๆที่เขาเสียเปรียบคุณเสียครับ

**นั่นคือสิ่งดีๆที่คุณเรียนรู้ได้จากทั้งใน และ นอกเกม**

“ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่า คุณกำลังอยู่ในหลุมดำ อย่าเพิ่งยอมแพ้ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ”

